



Tổng KTNN trao tặng Bằng khen cho đại diện tập thể cấp Vụ

# Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008, triển khai kế hoạch 2009

II ĐC

Ngày 15/12/2009, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008, triển khai kế hoạch năm 2009, công bố và trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan thuộc Quốc hội; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính...

**N**ăm 2008 nhiệm vụ kiểm toán của KTNN tăng hơn 10% so với năm 2007, bao gồm 135 cuộc (đầu mối) kiểm toán. Tính đến 31/12/2008 đã phát hành 89/135 báo cáo kiểm toán (dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán còn lại trước 30/1/2009). Bên cạnh đó, KTNN cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm toán đột xuất, bổ sung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Theo số liệu tổng hợp nhanh từ 89/135 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã xử lý về tài chính tổng số tiền 9.426,8 tỷ đồng. Trong đó tăng thu cho NSNN 3.392,4 tỷ đồng, giảm chi NSNN 1.476,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 2.638,2 tỷ đồng, kiến nghị các khoản phải nộp và giảm chi khác không thuộc NSNN 1.807,7 tỷ đồng... Về tài sản, xử lý, thu hồi 772,9ha diện tích đất giao sai đối tượng, vượt định mức, sử dụng không đúng quy định; xử lý các tài sản và phương tiện gồm 156 xe ô tô, 159 xe máy, 01 tàu công tác...

Việc triển khai các loại hình kiểm toán năm qua đã có thêm những bước tiến bộ mới. Đối với kiểm toán báo cáo tài chính, các báo cáo kiểm toán về cơ bản đã xác nhận các chỉ tiêu trên báo cáo quyết toán ngân sách để giúp HĐND các cấp, Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách; xác nhận các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước để đánh giá các nội dung dư luận quan tâm và làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhà nước. Đối với kiểm toán tuân thủ, đã tập trung trọng điểm kiểm toán để đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị được kiểm toán. Hầu hết các kết luận, kiến

nghị kiểm toán đã chú trọng xem xét trách nhiệm người đứng đầu, địa chỉ cụ thể các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đã chuyển 01 hồ sơ cho cơ quan điều tra, chuyển Thanh tra các bộ, ngành 5 vụ việc; sao gửi hồ sơ, tài liệu 14 vụ việc cho các cơ quan công an, thanh tra, kiểm tra... Đồng thời, KTNN đã có nhiều đề xuất với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế quản lý, nhất là về thuế, phí và lệ phí; giúp các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị được kiểm toán phát huy những mặt tích cực, khắc phục các khâu yếu trong chấp hành chính sách pháp luật, hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ, nhất là quản lý đất



đai, tài nguyên. Kiểm toán hoạt động, năm 2008 cũng có những tiến bộ mới, đặc biệt là đổi mới các dự án đầu tư và các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả kiểm toán chương trình 135 giai đoạn II, và chương trình mục tiêu quốc gia nông sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007 trên địa bàn 09 tỉnh được các nhà tài trợ nước ngoài đánh giá cao và tiếp tục đề nghị thực hiện kiểm toán giai đoạn tiếp theo của chương trình trong năm 2009.

Năm 2008 cũng tiếp tục có nhiều đổi mới trong các hoạt động như: công khai kế hoạch và kết quả kiểm toán; kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; cung cấp kết

quả kiểm toán; phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin và trong công tác kiểm toán. Trong năm qua, hoạt động của KTNN cũng tiếp tục đạt được những kết quả khá quan trọng các lĩnh vực tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; hợp tác quốc tế... Trong công tác tổ chức, năm 2008 KTNN đã được bổ nhiệm thêm 03 Phó Tổng KTNN, đảm bảo đủ cơ cấu lãnh đạo cấp cao, phụ trách các lĩnh vực công tác. Tổng KTNN đã ký bổ nhiệm 63 cán bộ lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng; điều động nội bộ 18 cán bộ, công chức. Năm 2008, đã tiếp nhận 103 cán bộ, tuyển dụng 161 cán bộ cho KTNN trung ương và các khu vực. Đến nay, 04 KTNN khu vực mới thành lập đã hoạt động cơ bản ổn định, có đội ngũ cán bộ chủ chốt và chuyên môn gần đủ số lượng biên chế được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã chú trọng tăng cường lớp cập nhật kiến thức theo chuyên ngành cho cán bộ mới tuyển dụng, tập trung nhiều hơn cho tập huấn, hướng dẫn và triển khai các văn bản thi hành Luật KTNN, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, văn hoá nghề nghiệp. Không chỉ chú trọng đào tạo trong nước, KTNN đã cử hơn 100 cán bộ tham dự các khoá đào tạo ngắn hạn, học tập, khảo sát, hội thảo chuyên sâu về kiểm toán tại 17 nước, 07 Kiểm toán viên theo học để thi Chứng chỉ ACCA, 02 kiểm toán viên học tập 10 tháng tại Canada theo chương trình CCAF, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Về hợp tác quốc tế, đã ký kết thoả thuận hợp tác song phương với 05 cơ quan KTNN các nước, năm đầu tiên đăng cai tổ chức liên tiếp 02 sự kiện lớn của ASO-SAI. Đã hoàn thành Đề án đăng cai Đại hội ASOSAI năm 2012, được Chủ tịch Quốc hội phê duyệt và hiện đang đẩy mạnh vận động đăng cai dưới nhiều hình thức khác nhau.

(Xem tiếp trang 8)

# Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội kế toán công chứng Anh ký kết thỏa thuận hợp tác

**N**gày 13/01/2009, tại Hà Nội, Phó Tổng KTNN Lê Minh Khải và bà Helen Brand, Tổng Giám đốc Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh đã ký kết Thỏa thuận về trao đổi và hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA). Cùng dự có ông Tay Kay Luan, Giám đốc ACCA khu vực ASEAN và Úc; đại diện ACCA tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Với mong muốn duy trì sự hợp tác bền vững sẵn có cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác về các lĩnh vực cùng quan tâm một cách hiệu quả hơn, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, KTNN Việt Nam và ACCA đã thống nhất: ACCA sẽ hỗ trợ KTNN Việt Nam trong việc học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với KTNN Vương quốc Anh và các tổ chức nghề nghiệp; hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực chuyên môn. ACCA sẽ tổ chức các buổi giới thiệu một số môn trong chương trình đào tạo của ACCA nhằm giúp cán bộ, kiểm toán viên của KTNN Việt Nam hiểu về nội dung, chương trình đào tạo của ACCA. Đồng thời, ACCA sẽ hỗ trợ KTNN xây dựng, tổ chức và giới thiệu chuyên gia cho các chương trình đào tạo của KTNN Việt Nam; tiếp tục tài trợ cho

chuyên trang của Tạp chí Kiểm toán; cung cấp định kỳ cho Tạp chí Kiểm toán các ấn phẩm nhằm thuận tiện cho việc dịch thuật để giới thiệu cho kiểm toán viên của KTNN Việt Nam...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng KTNN Lê Minh Khải nhấn mạnh: Nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ, kiểm toán viên của KTNN là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của KTNN. Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực nội bộ và trong nước, KTNN rất chú trọng việc tăng cường hợp tác đa phương với ASOSAI và INTO-SAI cũng như hợp tác song phương với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong đó có Hiệp hội kế toán công chứng Anh. Thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra những cơ hội góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, đáp ứng nhu cầu kiểm toán trong nước cũng như hội nhập với kiểm toán khu vực và thế giới.

Bà Helen Brand, Tổng Giám đốc ACCA cam kết sẽ thực hiện theo đúng tinh thần của bản thỏa thuận hợp tác, hy vọng ACCA sẽ góp phần vào sự phát triển của ngành KTNN Việt Nam nói riêng cũng như sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam nói chung.

KTNN Việt Nam và ACCA khẳng định việc thực hiện ký kết thỏa thuận trao đổi và hợp tác là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác của hai bên trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế. **KT**

## Kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị...

(Tiếp theo trang 3)

Việc tiếp tục triển khai Luật KTNN, xây dựng và ban hành các văn bản về tổ chức và hoạt động kiểm toán nhà nước cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Một trong những thành tựu quan trọng là đã hoàn thành việc soạn thảo Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến 2020 trình các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2009.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn

Đức Kiên đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hoạt động của KTNN năm 2009. (Bài phát biểu được đăng tải trên cùng Tạp chí số ra kỳ này). Phát biểu kết thúc Hội nghị, Tổng KTNN Vương Đình Huệ cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của KTNN năm 2009 là đánh giá việc thực hiện 8 nhóm giải pháp của Chính phủ, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và kết luận của Bộ chính trị về các giải pháp kiểm chế lạm phát, ổn

định kinh tế vĩ mô bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Lãnh đạo KTNN sẽ nghiên cứu quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc 5 định hướng lớn đồng chí Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo.

Nhân dịp này, KTNN cũng đã tiến hành công bố và trao tặng phần thưởng, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân toàn ngành đã đạt thành tích xuất sắc trong hai năm 2007 - 2008. **KT**